



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการเข้มงวดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และการยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวในรายการ “PM PODCAST” ผ่านแอปพลิเคชัน “พอดแคสต์ไทยคู่ฟ้า” ความตอนหนึ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ซึ่งมีการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักรู้ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและดูแลตนเอง ครอบครัวยุคน และประเทศ กรณีการออกข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และ จ.ตราด ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ต้องมีเอกสารรับรองตามความจำเป็น ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการลงโทษใคร แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนด หากมีการฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่ปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามปกติควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ที่ผ่านมา สำคัญคือ (๑) ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักการ “รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย” เน้นย้ำการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ในการติดตามตัว เนื่องจากหลายครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยได้ เพราะบางคนจำไม่ได้หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือ (๒) ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งจะต้องควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมเข้า-ออก ๕ จังหวัดนี้ ต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจาก ๕ จังหวัดดังกล่าว จะต้องขออนุญาต และมีใบรับรองการเดินทาง ซึ่งสามารถขอได้ที่นายอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการขออนุญาตเดินทางให้ยุ่งยากมากขึ้น เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก (๓) ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาด ดำเนินการกับผู้ปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวย หรือสมรู้ร่วมคิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานเถื่อนและบ่อนพื้นที่เป็นต้นตอของการระบาด โดยกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด โดยใช้อำนาจในฐานะ ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจ ในการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่าน “หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

๑.๔ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงกรณี ศบค. แกลงเตือนประชาชนให้ใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หากไม่มี จะมีความผิด รวมถึงกรณีมีประกาศเรื่องการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่า การขออนุญาตและขอเอกสารรับรอง สามารถขอได้ที่ก้านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ใน ๔๙ จังหวัด ให้ขึ้นอยู่กับจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม ส่วนที่มีข้อกำหนดให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เนื่องจากการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางได้เร็วขึ้น ซึ่งจะประโยชน์ในการสอบสวนโรค

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แนะนำหากประชาชนใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ ก็ขอความร่วมมือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อนำมาใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถใช้วิธีจดบันทึกและแจ้งแผนการเดินทางที่จุดตรวจคัดกรองได้ แต่หากพบว่ามีการปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ก็จะต้องมีความผิด

๒.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวในการประชุมทำความเข้าใจระหว่าง ศบค. กับองค์กรสื่อและสื่อมวลชน กรณีหากไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด จะได้รับโทษตามกฎหมายว่า เจตนาที่แท้จริงเป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ หากประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ ก็สามารถใช้กระบวนการแบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการจดบันทึกด้วยลายมือของตนเองได้

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การแบ่งพื้นที่เพื่อควบคุมโรค อาจไม่สามารถช่วยควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้มากนัก หากยังไม่มีกัณฑ์บังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการควบคุมโรค เช่น การล็อกดาวน์พื้นที่ และห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่อย่างเข้มงวดและจริงจัง

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือและแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองในเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด และในเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสมตามข้อสั่งการของ ศบค.มท. ตลอดจนการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ งดเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือประชาชนในการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me